

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
<p>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>๑. พัฒนางานด้านคมนาคมและการขนส่ง</p> <p>๒. พัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง</p> <p>๓. พัฒนางานด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ อบต. โคกใหญ่</p> <p>๒. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม</p> <p>๓. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดน้ำสำหรับการเกษตร</p>	<p>๑. อบต.โคกใหญ่ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>๒. ลดปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้</p>
<p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน</p>	<p>๑. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเด็กสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๒. พัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ</p> <p>๓. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔. พัฒนาแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเหมาะสมในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข</p>	<p>๑. ประชาชนในเขต อบต.โคกใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๒. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
<p>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน</p>	<p>๑. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. พัฒนาด้านการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>๑. เพื่อพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนและภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา</p>	<p>๑. พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>๒. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา</p>	<p>๑. เพื่อพัฒนาด้านการกีฬาของเยาวชน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย</p> <p>๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเข้าถึงง่าย</p>	<p>๑. มีแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัย</p> <p>๒. ส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่</p>
<p>๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๑. พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบ</p> <p>๒. พัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ</p>	<p>๑. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้อยู่อย่างยั่งยืนไม่สูญหาย</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ</p>	<p>๑. รักษาประเพณีวัฒนธรรมได้รับการสืบทอดอย่างยั่งยืน</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
<p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการ สาธารณภัย</p> <p>๒. พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความยั่งยืน</p>	<p>๑. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึก ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่</p>	<p>๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ประชาชนสนใจดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่</p>
<p>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้</p>	<p>๑. ด้านการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>๒ .ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าภายในท้องถิ่นและการค้าชายแดน</p>	<p>๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้า</p>